

Số: **3986-CV/TWĐTN-BTG**

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2024

*“Về một số lưu ý trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trước và trong Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”*

**Kính gửi:** - Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn  
- Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc,  
- Các cơ quan báo chí, các đơn vị phụ trách truyền thông thuộc cơ quan Trung ương Đoàn

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành...tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ Việt Nam đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong cả nước thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các đơn vị trực thuộc dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao, các hoạt động tuyên dương, sinh hoạt tập thể từ nay tới khi kết thúc Lễ Quốc tang. Các hoạt động, hội nghị có tính chất chính trị tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, không bố trí chương trình văn nghệ, không tổ chức gặp mặt, liên hoan sau chương trình.

Khi có thông báo của các cơ quan chức năng về việc tổ chức Lễ Quốc tang, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn, trụ sở các cơ quan chuyên trách và các đơn vị thuộc Đoàn treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay) trong thời gian diễn ra Quốc tang.

2. Xây dựng các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền trên các kênh thông tin, hệ thống báo chí, mạng xã hội của các cấp bộ đoàn về hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, những tình cảm, hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Đoàn, Hội, Đội và với thanh thiếu nhi; tình cảm của tuổi trẻ và Nhân dân cả nước đối với đồng chí Tổng Bí thư. Lưu ý: Việc đăng tải thông tin thực hiện theo

đúng định hướng của các cơ quan chức năng; quản lý kỹ thông tin bình luận, nội dung, hình ảnh chia sẻ trên các nền tảng số, nhất là các trang mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Đoàn bám sát định hướng và thông tin của các cơ quan chức năng, không khai thác, chia sẻ lại thông tin từ các nguồn không chính thống. Kiểm duyệt kỹ tin, bài, hình ảnh và các nội dung đăng tải; kiểm soát kỹ các bình luận, phản hồi từ độc giả trên các kênh thông tin của đơn vị.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn xây dựng sản phẩm tuyên truyền, định hướng các cơ quan báo chí, các cấp bộ đoàn trong công tác tuyên truyền

**3.** Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có văn bản chỉ đạo, định hướng các cấp bộ hội về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh. Lùi thời gian tổ chức Đại hội sau thời điểm tổ chức Quốc tang. Những đơn vị nào đã hoàn tất công tác chuẩn bị và thời điểm tổ chức Đại hội trước khi diễn ra Quốc tang, đề nghị báo cáo xin ý kiến cấp uỷ cùng cấp; trong trường hợp tổ chức Đại hội, đề nghị không tổ chức chương trình văn nghệ, hoạt động chào mừng thành công Đại hội, liên hoan mừng Đại hội; tổ chức trang trọng, đảm bảo ý nghĩa chính trị.

**4.** Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn khẩn trương rà soát các chương trình, hoạt động đang tham mưu tổ chức. Đối với các hoạt động đã xây dựng kế hoạch và phương án triển khai từ trước nhưng không mang yếu tố vui chơi giải trí, văn nghệ, như: hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn, cuộc họp,... vẫn có thể diễn ra bình thường nhưng không tổ chức biểu diễn văn nghệ, giao lưu ca hát trước và trong thời gian các chương trình diễn ra. Các chương trình còn lại báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định.

**5.** Tổ chức đề đoàn viên, thanh thiếu nhi viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các địa phương, đơn vị, nơi có tổ chức Lễ viếng. Các tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị nơi có tổ chức Lễ viếng chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền và xây dựng phương án tổ chức đề đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ Quốc tang. Giao Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án tình nguyện viên, nước uống, y bác sĩ trẻ và các điều kiện hậu cần hỗ trợ các lực lượng phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn khi có các vấn đề phát sinh.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Ban Tổ chức TW, Văn phòng TW Đảng;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Lưu BTG, VP.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Ngọc Lương**

